



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวน

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังวนได้กำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีและการบรรจุและแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. กรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังวนมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังวนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้

๓. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการขึ้นบัญชี

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาที่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

(๓) ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

(๔) องค์การบริหารส่วนตำบลวังวนขอสงวนสิทธิประกาศยกเลิกบัญชีที่กำหนดได้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังวนประกาศให้มีการสรรหาและเลือกสรรขึ้นใหม่

(๕) องค์การบริหารส่วนตำบลวังวนจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งตามลำดับ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้และได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนด และจะทำสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันต่อไป หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๒๐ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังวนจึงขอประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ โดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายขวัญ มั่งเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวน

ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองคลัง (ช่วยเหลืองานด้านจัดเก็บรายได้)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๓	นางสาวสุดารัตน์ จันทร์หอม	ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว
๒	๐๒	นางสาวปาไลตา อ่องเกษม	ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
๓	๐๔	นางสาวภรณ์ทิพย์ คุ่มทุ่ง	ในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง (ช่วยเหลืองานด้านธุรการ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวฐิติรัตน์ ชูรี	ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว
๒	๐๒	นายดลภพ หงษ์คำ	ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
			ในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองการศึกษา (ช่วยเหลืองานด้านธุรการการศึกษา)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวเกศนี สัมส้า	ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว
๒	๐๔	นางสาวกมลพัชร แก้วทอง	ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
๓	๐๒	นางสาวสุรรัตน์ แก้วสาแสน	ในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๔	๐๓	นางสาวอักษรภักดิ์ สระทองทา	